

เครื่องพิมพ์ HP PageWide XL 4200 series



ประสบการณ์การพิมพ์แบบต่อเนื่องและรวดเร็ว พร้อมการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด¹



พิมพ์งานขาวดำและสี ได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

- ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรองงานพิมพ์ พิมพ์งานขาวดำและสีจำนวนมากด้วยความเร็วสูงสุด 10 หน้า A1/นาที²
- ได้งานพิมพ์ทางเทคนิคคุณภาพยอดเยี่ยม ด้วยหมึกพิมพ์เมนต์ของ HP PageWide XL ซึ่งให้สีสดใส สลายเส้นชัดเจน รายละเอียดสูงกว่า LED³
- ประหยัดโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำในการพิมพ์ขาว-ดำและสี⁴ และประหยัดพลังงานได้สูงสุด 10 เท่า⁵
- ใช้ Eco-Carton แทนพลาสติก 100% ลดการใช้พลาสติกลง 80% และลดการปล่อย CO2e ลง 66%⁶ พร้อมรีไซเคิลฟรี⁷

พัฒนาการพิมพ์/สแกน/ถ่ายสำเนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสุด ๆ⁸

- พิมพ์งานได้สะดวก ด้วยขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Click, HP SmartStream ควบคุมต้นทุนด้วย HP SmartTracker
- หน้าจอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว⁹ ซึ่งใหญ่ที่สุดในตลาด⁹ ช่วยให้สามารถควบคุมได้ง่าย ทั้งจากด้านหน้าและด้านหลัง
- สแกนได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานด้วยระบบดิจิทัล จากการแสดงตัวอย่างการสแกนแบบไลฟ์ และความสามารถในการแก้ไขแบบคอนเท็กซ์อัตโนมัติ⁸
- ประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยการเข้าใช้งานโพลีเดอริสส่วนบุคคล/กลุ่มเครือข่ายได้จากหน้าจอสัมผัส พิมพ์บันทึก และแชร์ได้ในทันที

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ปลอดภัยที่สุดในโลก¹

- ระบบป้องกันเครือข่ายที่ดีที่สุด ด้วยการรักษาความปลอดภัยแบบไดนามิกของ HP Connection Inspector, HP Secure Boot และการสร้างรหัสที่
- ดูแลความปลอดภัยให้กลุ่มอุปกรณ์ของคุณ และกำหนดลักษณะการรักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลา ด้วยซอฟต์แวร์ HP Jet Advantage Security Manager
- ความคมชัดที่สามารถเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์และเอกสารลับได้ด้วยการยืนยันตัวตนผู้ใช้ที่มีความปลอดภัยสูง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.hp.com/go/pagewidexl4200>

เครื่องพิมพ์ที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบต่อเนื่อง สำหรับใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อของ HP เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อที่ไม่ใช่ของ HP อาจใช้งานไม่ได้ และอันที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน อาจใช้ไม่ได้ในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ อิงตามการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่โดย HP เป็นผู้สนับสนุน และดำเนินการโดย Sogeti ในเดือนกันยายน ปี 2020 การเปรียบเทียบกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP PageWide XL และคู่แข่งอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนหลักส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED และ UV-gel ที่โลก ณ ปี 2019 ตาม IDC ในอเมริกา การเปรียบเทียบและรายละเอียดเพิ่มเติมในไอทีแมกกาซีน

² เครื่องพิมพ์ HP PageWide XL 4200 series สามารถพิมพ์ CAD เาท์พุท D/A1 ได้ 10 หน้าภายใน 1 นาที จำนวนหน้าจะขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์และแอปพลิเคชันที่พิมพ์

³ อิงตามการทดสอบที่ HP เป็นผู้สนับสนุน และดำเนินการโดย Sogeti ในเดือนกันยายนปี 2020 รายละเอียดสูงถึงตามจำนวนการแบ่งบรรทัดที่พบในเส้นขนาด 1.5 มม. บนเส้นแนวดิ่ง C,M,Y,K 1 px พิมพ์บนกระดาษธรรมดา Océ 75 g โดยใช้เวลาการพิมพ์/ความเร็วสูงสำหรับเอาท์พุทที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ HP PageWide XL 8200 และเครื่องพิมพ์รุ่นที่ใกล้เคียงกันจากผู้ผลิตหลายราย ซึ่งเป็นตัวแทนหลักส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED และ UV-gel ที่โลก ณ ปี 2019 ตาม IDC

⁴ ค่าเฉลี่ยโดยอิงตามต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมของเครื่องพิมพ์ของคู่แข่งซึ่งอยู่ในใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากอายุตัวพิมพ์โดยเฉลี่ย ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการบำรุงรักษาลดลง 50% เมื่อพิมพ์แบบร่างทางเทคนิค ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 5 ปี โดยตั้งสมมติฐานการพิมพ์งานที่ 1000 ตร.ม./เดือน โดยกระจายหมวดหมู่การพิมพ์ดังนี้: สลายเส้น 80%, รูปภาพความหนาแน่นสูง 20% HP เป็นผู้สนับสนุนการทดสอบ และดำเนินการโดย Sogeti ในเดือนกันยายน ปี 2020

⁵ อิงตามการทดสอบที่ดำเนินการภายในโดย HP ตามมาตรฐาน ISO 20690 และดำเนินการในเดือนกันยายน ปี 2020 เครื่องพิมพ์รุ่นที่ใกล้เคียงกันซึ่งใช้หลอดพิมพ์ LED โดยอิงตามเครื่องพิมพ์ LED ที่สามารถพิมพ์เอกสาร D/A1 ได้ 4-6 หน้าต่อนาที และเป็นตัวแทนหลักส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED ขนาดกลางในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ตาม IDC ณ เดือนตุลาคม ปี 2020

⁶ อิงตามผลิตภัณฑ์ความจุ 1 ลิตร ตัวเลขอาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับผลิตภัณฑ์ความจุ 500 มล. การลดการปล่อย CO2e ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ความจุเป็นผลิตภัณฑ์ความจุ เช่น HP Eco-Carton โดยประหยัดการผลิต 36 ลิตรต่อปีและประหยัดการขนส่งถึง 1 ตันต่อปี เทียบเท่ากับ 147,755 กม. (91,811 ไมล์) ที่รถยนต์โดยสารหนึ่งคันเดินทาง หรือการชาร์จไฟสมาร์ตโฟน 4,718,692 ครั้งต่อเครื่อง

⁷ ดูข้อมูลการส่งคืนบรรจุภัณฑ์/หัวพิมพ์/งานพิมพ์ได้ที่ <http://www.hp.com/recycle> เพื่อวิธีการเข้าร่วมและตรวจสอบความพร้อมให้บริการของโปรแกรม HP Planet Partners อาจไม่มีการให้บริการโปรแกรมในพื้นที่ของคุณ กรุณาติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกำจัดขยะในพื้นที่ของคุณเพื่อรับบริการกำจัดขยะที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีโปรแกรมนี้หรือให้บริการ และสำหรับวัสดุงานพิมพ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม

⁸ ความสามารถแบบมีลิตฟังก์ชัน จะมีเฉพาะในเครื่องพิมพ์ที่ผลิตฟังก์ชัน HP PageWide XL 4200 เท่านั้น

⁹ อิงตามการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของแผงหน้าตาที่เผยแพร่โดย HP เป็นผู้สนับสนุน และดำเนินการโดย Sogeti ในเดือนกันยายน ปี 2020 การเปรียบเทียบกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP PageWide XL และคู่แข่งอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนหลักส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED และ UV-gel ที่โลก ณ ปี 2019 ตาม IDC

